

สพม.38(สุโขทัย-ตาก) สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีให้บ้านเมือง

นำเสนอเมื่อ : 10 ก.ย. 2561

วันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมสุโขทัย โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) “รวมสร้างสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่ (กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ) และคายนักเรียนแกนคุณธรรมปีการศึกษา 2561 โดยมีนายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้เกียรติบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมนิทรรศการ



การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริส และพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ที่ทรงพระราชทานให้กับคณะองคมนตรีและได้ถูกถ่ายทอดบอกกล่าว โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งต่อมาเป็นประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ภายใต้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับทุกคนในชาติ ผ่านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และเริ่มต้นการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อขยายผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ปี 2560 โดยมุ่งเน้นให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจ แข่งขันกับตัวเอง

ช่วยสอนเพื่อน และครูจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียน เห็นคุณค่าของความสามัคคี ทั้งนี้มีคุณธรรมหลัก คือ ซื่อสัตย์
รับผิดชอบ พอเพียง และมีจริยธรรม

ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นำโดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการปี
2561 จำนวน 21 โรงเรียนจำนวน 105 คนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 จำนวน 26 โรงเรียน จำนวน
52 คน และนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมนักเรียนแกนนำจำนวน 105 คน รวมทั้งสิ้น 47 โรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน จำนวน 262 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 38 (สุโขทัย-ตาก)
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงอบรมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และเพื่อการเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา
การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะถูกต้อง การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตา
และความซื่อสัตย์สุจริต